

# คู่มือออนไลน์

( 27 กุมภาพันธ์ 2557 )

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาของคนเคยเห็นผี

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ก้อง เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 เวลา 13.47 น. จ.ชลบุรี เพศชาย

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณก้อง ผมขอพูดถึงดวงชะตาโดยรวมเสียก่อนนะครับ

ดวงชะตาของคุณก้องเป็นดวงชะตาที่ต้องต่อสู้มากพอสมควร เพราะชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง ผกผันมาโดยตลอด บ่อยครั้งก็ต้องประสบกับความวิบัติเสียหายอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้น คุณจะต้องไม่ประมาท หรือ เหลิงเมื่อดวงชะตากำลังรุ่งเรือง หรือ ประสบความสำเร็จมากๆ จะต้องเก็บหอมรอมริบ สำรองไว้ในกระเป๋าให้ดี เพื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น

และเมื่อยามประสบความสำเร็จมากๆ ก็ไม่ควรทุ่มสุดตัวลงทุนแบบผูกพันระยะยาวลงไปจนไม่เหลือพื้นที่ให้ถอยหลังได้ ต้องเตือนตัวเองเสมอว่า อย่าโลภ

คุณก้องจัดว่าเป็นคนหน้าใหญ่ใจโต มือเติบ ใช้จ่ายเงินเก่ง ตัวนี้แหละที่ต้องระวังจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณ

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีก็คือ สัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกว่า ซิกซ์เซนส์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกในอีกมิติหนึ่ง หรือ อย่างน้อยจะต้องเคยเห็นผี ทำให้คุณน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สนับสนุนให้คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่สมัยใหม่มากๆ หรือ ไม่ก็เป็นศาสตร์ที่โบราณมากๆ ได้

คำถามแรก ต้นปีพ.ศ. 2558 ผมจะทำผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเพื่อจำหน่าย แต่แอบกังวลว่า จะไปได้ไหม

ถึงแม้ว่า การเงินของคุณน่าจะคล่องตัวพอสมควร แต่ก็ยังมีเรื่องที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิดได้ เรื่องที่อาจจะสร้างความเสียหายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เอกสาร สัญญา ศัตรูปองร้ายลับหลัง หรือ ฟิน้องของคุณอาจจะเดือดร้อน

ต่อคำถามที่คุณถามว่า ปีนี้จะทำผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักขึ้นมากำหนด เมื่อตรวจดวงของคุณอย่างละเอียดแล้วก็ต้องขอเตือนให้ระมัดระวังช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2560 เรื่อยไปจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

หากสามารถหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนมากมายแบบหมดหน้าตักได้ ก็ควรจะหลีกเลี่ยง หรือไม่ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ

คำถามที่สอง บริษัทแรกที่เปิดอยู่ ถึงขาลงหรือยังครับ

เรื่องนี้คงตอบให้ไม่ได้ครับ ประการแรก ผมไม่ทราบว่าคุณทำเป็นเรื่องอะไร เปิดทำการตั้งแต่เมื่อไหร่ สถานะการเงินเดิมเข้มแข็งหรือไม่ การตลาดของสินค้าของคุณดีหรือไม่ คู่แข่งในตลาดมากน้อยอย่างไร การต่อสู้ในเรื่องราคา ในเรื่องการตลาดเป็นอย่างไร แนวโน้มทางการตลาดจะไปทางไหน และ สินค้าที่คุณจำหน่ายถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยัง

แต่จากปัจจุบันนี้ไปจนกระทั่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดวงชะตาโดยรวมของไม่ค่อยจะดีนัก คิดว่าควรจะต้องหลังจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้ว ถึงจะดีครับ

แต่ถ้าจะทำก็ควรจะทำเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เพราะดวงดาวในดวงชะตา เกือหนุนอยู่

คำถามที่สาม ชีวิตครอบครัวของผมเป็นอย่างไรบ้างครับ มีแผนว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่กับภรรยา แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไรครับ

พูดถึงพื้นชะตาเดิมในเรื่องคู่ครองของคุณ ก่อนข้างจะเปราะบางมากทีเดียว สุ่มเสี่ยงต่อการแตกแยกเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติต่อกันให้มาก โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีนี้ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

สำหรับเรื่องบ้านหลังใหม่ที่ คุณจะซื้อนั้น ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ที่สำคัญก็คือ เมื่อซื้อบ้านแล้ว ก็ควรจะรักษาชีวิตครอบครัวให้แข็งแรงเหมือนบ้านที่ซื้อใหม่ บ้านใหม่จึงจะมีคุณค่าของความเป็นบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ

ผมขอเอาใจช่วยครับ หากมีคำถามอะไรใหม่ๆก็ติดต่อมาได้ครับ

ปิดท้ายการพยากรณ์สำหรับคุณก้อง ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม คุณน่าจะมีโชคดีเข้ามานะ ลองสังเกตดูสักนิดนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณก้อง ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่ คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า ฟ้าใส ครับ

